

Số: *02*/TC-UBND

Hà Nội, ngày *28* tháng 4 năm 2021

## THÔNG CÁO BÁO CHÍ

### Kết quả Hội nghị Giao ban trực tuyến tháng 4/2021 của UBND Thành phố

Ngày 28/4/2021, tại trụ sở UBND Thành phố, đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố đã chủ trì Hội nghị giao ban kiểm điểm kết quả công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 và quý II năm 2021 của UBND Thành phố. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu 30 quận, huyện, thị xã. Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND Thành phố tham dự và báo cáo tại điểm cầu Thành phố.

Sau khi nghe và thảo luận về 5 nội dung trọng tâm, Tập thể UBND Thành phố đã thống nhất đánh giá và kết luận chỉ đạo như sau:

#### **A- Thống nhất đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), an ninh quốc phòng tháng 4 năm 2021**

Tháng 4/2021, Thành phố đã hết sức cố gắng, nỗ lực thực hiện và hoàn thành xuất sắc, toàn diện trên mọi lĩnh vực. Thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, kinh tế phục hồi mạnh, nhiều chỉ tiêu tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước:

- Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 4 tăng 1,6% so với tháng 3 và tăng 22,7% so với tháng 4/2020 (cùng kỳ giảm 4,3%). Lũy kế 4 tháng đầu năm, IIP tăng 11,1% (cùng kỳ tăng 2,3%).

- Kim ngạch xuất khẩu tháng 4 đạt 1.348 triệu USD, tăng 0,3% so với tháng 3 và tăng 25,3% so với tháng 4/2020 (cùng kỳ giảm 0,8%); Lũy kế 04 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu đạt 4.732 triệu USD, tăng 12% (cùng kỳ giảm 4,7%). Kim ngạch nhập khẩu tháng 4 đạt 3.023 triệu USD, tăng 3,7% so với tháng 3 và tăng 38,6% so với tháng 4/2020 (cùng kỳ giảm 10%); Lũy kế 4 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu đạt 10.749 triệu USD, tăng 20,8% (cùng kỳ giảm 9,5%).

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 4 tăng 1,5% so với tháng 3 và tăng 150% so với tháng 4/2020 (cùng kỳ giảm 27,7%); Lũy kế 4 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 16,7% (cùng kỳ giảm 6,3%). Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 4 tháng đầu năm 2021 tăng 0,6% (cùng kỳ tăng 4,57%).

- Khách du lịch trong tháng 4 tăng mạnh, trong đó khách quốc tế tăng 17,1% so với tháng 3 và tăng 3,36 lần so với tháng 4/2020, khách trong nước

tương ứng tăng 2,5% và 23,7 lần. Do suy giảm mạnh trong các tháng 1, 2 và 3 so với năm 2020 chưa bị ảnh hưởng bởi Covid-19 nên lũy kế 4 tháng đầu năm, khách quốc tế giảm 89,2%; khách trong nước tăng 22,1%.

- Sản xuất nông nghiệp thuận lợi. Cây trồng phát triển tốt, đã gieo trồng được 85 nghìn ha lúa vụ Xuân. Đàn trâu, bò, lợn và gia cầm đều tăng; lợn có 1,31 triệu con, tăng 19%; đàn gia cầm 39,1 triệu con, tăng 5,1%.

- Lũy kế 4 tháng đầu năm, đã thu hút: Đầu tư nước ngoài đạt 223,9 triệu USD; Đầu tư vốn ngoài ngân sách 28 dự án với tổng số vốn 3.802 tỷ đồng; 8.540 Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp với vốn đăng ký 95.150 tỷ đồng (tăng 10% về số lượng doanh nghiệp, giảm 19% về vốn đăng ký so với cùng kỳ).

- Tổng thu NSNN trên địa bàn hết tháng 04/2021 ước là 92.117 tỷ đồng, đạt 36,7% dự toán (đạt 39,1% dự toán Trung ương giao), bằng 99,9% so với 4 tháng đầu năm 2020 (cùng kỳ 2020 là 98,4%). Chi ngân sách địa phương là 17.610 tỷ đồng, đạt 16,2% dự toán, bằng 92,3% so với 4 tháng đầu năm 2020 (cùng kỳ là 110,8%); trong đó chi đầu tư phát triển là 4.848 tỷ đồng, đạt 9,5% dự toán, bằng 78,3% so với cùng kỳ; chi thường xuyên là 12.750 tỷ đồng, đạt 26,9% dự toán và bằng 99% so với cùng kỳ.

**Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển.** Thành phố đã chỉ đạo tổ chức hiệu quả, an toàn các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao trong dịp Kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 135 năm Ngày Quốc tế lao động 1/5 và các hoạt động tuyên truyền phục vụ Bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức trang trí, cổ động trực quan trên nhiều tuyến phố rực rỡ cờ, hoa; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác bầu cử. Đã tổ chức 2 đợt tiêm khoảng 35 nghìn mũi vắc xin ngừa Covid-19. Tổ chức hướng dẫn xét tốt nghiệp THPT năm học 2020-2021 và công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021-2022.

**Lĩnh vực nội chính:** Đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Trung ương đối với các nội dung phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đã triển khai công tác thành lập Ban bầu cử; chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử; tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú và nơi công tác; tổ chức nhiều hoạt động thông tin tuyên truyền trong bầu cử; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử. Chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt trong dịp các ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5.

Tuy nhiên Thành phố vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục như: *tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư XDCCB đạt thấp, nhiều đơn vị mới giải ngân dưới 10%; Tiến độ GPMB còn chậm tại một số công trình trọng điểm; Tình hình cháy, nổ luôn tiềm ẩn và đang rất phức tạp, khó lường, đặc biệt là các vụ cháy, nổ xảy ra tại nhà ở hộ gia đình, nhà ở hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh; công tác tham mưu triển khai thực hiện nội dung công việc theo các chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra từ đầu năm của một số sở, ngành còn chậm; ...*

## **B- Nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 và quý II năm 2021**

Trước diễn biến tình hình dịch bệnh hiện nay đòi hỏi toàn hệ thống chính trị Thành phố, nòng cốt là các cơ quan quản lý trực tiếp các ngành, lĩnh vực cần tập trung trí tuệ, phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, quyết liệt phòng dịch trên mọi phương diện; song song với các nhiệm vụ tăng tốc phát triển kinh tế, đón đầu cơ hội đầu tư từ các đối tác quan trọng của Thành phố, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu tăng trưởng Thành phố năm 2021; gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước và Thủ đô, lớn nhất trong tháng 5 là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; trong tuần là dịp nghỉ lễ dài ngày 30/4, 01/5....

Tại cuộc họp, UBND Thành phố đã yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, đứng đầu là các đồng chí tư lệnh ngành tập trung quán triệt sâu rộng, quyết liệt tới các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm trong tháng 5/2021 như sau:

### **I- Thắt chặt công tác phòng dịch Covid-19, nâng mức cảnh báo nguy cơ lên mức độ cao, sẵn sàng kịch bản ứng phó với mọi tình huống**

Trước diễn biến nguy hiểm của dịch Covid-19 trên thế giới và trong khu vực, Thành phố kêu gọi toàn cấp, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã quán triệt cao nhất tinh thần phòng chống dịch là **NHIỆM VỤ ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU** trong giai đoạn hiện nay; bởi nếu nắm chắc thể chủ động, kiểm soát tốt dịch bệnh thì Hà Nội mới có thể thực hiện được các nhiệm vụ trọng yếu của đất nước và Thành phố trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Giao Sở Y tế - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch Thành phố, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các quận, huyện, thị xã và các cơ quan liên quan bám sát triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 541/CD-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ, văn bản số 112-CV/TU ngày 27/4/2021 của Thành ủy, Công điện số 03 ngày 27/4/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND Thành phố về tăng cường công tác phòng dịch Covid-19 trong tình hình mới, chú trọng một số giải pháp, biện pháp sau:

(1) Kích hoạt các tổ công tác, bộ phận liên quan, đội tự quân sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh.

(2) Tăng cường kiểm tra chặt chẽ người nhập cảnh; điều tra, xác minh xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, tổ chức, cá nhân tổ chức cho người nhập cảnh trái phép.

(3) Tập trung chỉ đạo, khẩn trương khoanh vùng, truy vết, cách ly y tế khi phát hiện ca bệnh; kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

(4) Đẩy mạnh tuyên truyền người dân hạn chế tập trung đông người; thực hiện tốt các quy định theo thông điệp 5K, trong đó có quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng; tuyên truyền tăng cường nhận thức của người dân về mức cảnh báo dịch bệnh để chủ động các biện pháp phòng tránh dịch cho gia đình và bản thân; chấp hành nghiêm việc khai báo y tế khi trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ.

(5) Xây dựng chi tiết kịch bản của Thành phố, của từng cấp, ngành, đơn vị để chủ động ứng phó dịch bệnh.

(6) Tạm dừng tổ chức các lễ hội và các tuyến phố đi bộ trên địa bàn Thành phố; tiếp tục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Trường hợp tổ chức hội nghị, sự kiện cần có hình thức phù hợp và thực hiện nghiêm các biện pháp, nguyên tắc bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Đề nghị Ban chỉ đạo Thành phố có các đoàn kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị, địa bàn về công tác phòng chống dịch, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó khi có ca dương tính, sẵn sàng ở mức độ cao nhất ứng phó với dịch bệnh.

## **II. Tổ chức tốt hoạt động giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND Thành phố các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026:**

**1- Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông:** yêu cầu Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố và các sở ngành liên quan tập trung triển khai các nội dung chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 1124/UBND-ĐT ngày 19/4/2021 về phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5/2021.

**2- Về công tác đảm bảo an ninh trật tự:** Giao Công an Thành phố chỉ đạo, tăng cường tuần tra, kiểm soát, huy động lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các điểm công cộng đông người trên địa bàn Thành phố; phòng ngừa, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

### **3- Về đảm bảo vệ sinh môi trường:**

(1) UBND các quận, huyện, thị xã: chịu trách nhiệm, chỉ đạo tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn theo tiêu chí đường phố, ngõ xóm sạch, đẹp, không tồn đọng rác thải; duy trì các nhà vệ sinh công cộng đảm bảo vệ sinh, sạch sẽ phục vụ người dân. Chỉ đạo các đơn vị duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn đảm bảo kiểm tra các phương tiện vận chuyển rác thải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển đúng tải trọng, không để rơi vãi rác, rò rỉ nước rác trong quá trình vận chuyển.

(2) Công an Thành phố, Sở Giao thông vận tải: chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông tiếp tục duy trì các chốt kiểm tra như thời gian cao điểm trước Tết; xử lý nghiêm các xe vận chuyển rác vi phạm để rơi nước rỉ rác trên đường và quá tải trọng tại các Khu xử lý tập trung Nam Sơn và Xuân Sơn.

(3) Công an Thành phố tiếp tục chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp nắm bắt tình hình, đảm bảo vận hành an toàn; an ninh trật tự trong vận chuyển, tiếp nhận rác thải tại các Khu xử lý rác thải; phát hiện, có biện pháp giải quyết, ngăn chặn kịp thời các trường hợp ngăn chặn việc vận chuyển, xử lý rác thải tại các khu xử lý rác thải tập trung của Thành phố.

**4- Về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo:** giao Thanh tra Thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương nâng cao hiệu quả hoạt động của Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử Thành phố; rà soát, giải quyết các loại đơn thư đã tiếp nhận trong tháng 4 và đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan hoạt động bầu cử. Kiểm tra, xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài, phức tạp, đặc biệt là các vụ việc diện Ban Chỉ đạo 15 của Thành ủy theo dõi đảm bảo không để phát sinh thành điểm nóng. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý triệt để các vụ khiếu kiện đông người trước, trong và sau bầu cử. Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã phát huy vai trò người đứng đầu chỉ đạo sâu sát, quyết liệt hơn nữa, phân công rõ trách nhiệm các đơn vị, cá nhân liên quan giải quyết triệt để các vụ việc còn chậm.

### **III- Tăng tốc phát triển kinh tế, duy trì đà tăng trưởng bền vững theo từng quý**

Song song với các biện pháp thắt chặt đảm bảo an toàn dịch bệnh, Thành phố cần tốc lực triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ tăng trưởng KT-XH bền vững trong quý II và các tháng cuối năm 2021 như sau:

- **Về thu, chi ngân sách nhà nước:** tăng cường quản lý thu; chống thất thu, chống chuyển giá,... Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, tháo gỡ kịp thời các rào cản, khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, cắt giảm những khoản chi không cần thiết.

- **Về Kế hoạch đầu tư công năm 2021 và giai đoạn 2021-2025,** tính đến ngày 26/4/2021, toàn Thành phố giải ngân được 4.436,7/51.241 tỷ đồng, đạt 8,7% kế hoạch; dự kiến đến hết tháng 4, tỉ lệ giải ngân sẽ đạt khoảng 9,5% so với kế hoạch Thành phố giao và đạt khoảng 11,6% so với KH Thủ tướng CP giao; thấp hơn so với cùng kỳ năm 2020 (đạt 6.192 tỷ đồng, tương đương 13,8% KH). Ngày 08/4/2021, UBND Thành phố có văn bản số 1013/UBND-KH&ĐT chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư về việc kéo dài kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020 và triển khai kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021. Yêu cầu các đơn vị bám sát nội dung chỉ đạo để thực hiện đảm bảo tiến độ.

#### **IV- Tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy:**

UBND Thành phố yêu cầu: (1) Cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, sở, ban, ngành và đặc biệt là Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn phải thực sự nhận thức được tầm quan trọng của công tác PCCC để quan tâm và sát sao hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành về công tác PCCC tại địa phương do mình phụ trách. (2) Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc UBND cấp xã phải thực hiện nghiêm túc chức năng quản lý nhà nước về PCCC của đơn vị mình đối với các khu dân cư, cơ sở, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn do mình phụ trách.

Việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PCCC là một trong các tiêu chí đánh giá chất lượng công tác của UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Địa phương nào xảy ra cháy, cháy to, cháy lớn, cháy gây hậu quả nghiêm trọng, lãnh đạo địa phương đó chịu trách nhiệm trước Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố. Giao Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã đánh giá trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn trong việc để xảy ra cháy lớn, gây hậu quả nghiêm trọng trên địa bàn và báo cáo UBND Thành phố.

UBND Thành phố phân công PCT TT Lê Hồng Hơn chủ trì chỉ đạo tổ chức kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ này của UBND các quận, huyện, thị xã.

#### **IV- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, duy trì nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Thành phố**

Theo công bố của VCCI ngày 15/4/2021, Chỉ số PCI năm 2020 của Hà Nội đạt 66,93 điểm (giảm 1,87 điểm so với năm trước), xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố (không thay đổi xếp hạng so với năm 2018 và 2019). Hà Nội trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý có: 05/10 chỉ số giảm hạng so với năm 2019. Để tiếp tục duy trì chỉ số cải cách hành chính, chỉ số PCI của Hà Nội nằm trong nhóm có thứ hạng cao so với cả nước, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện, thị xã:

**1-** Tiếp tục duy trì và phát huy ở những lĩnh vực có kết quả tốt như lĩnh vực: hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động. Triển khai ngay các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đối với những lĩnh vực có điểm số và xếp hạng thấp. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với đơn vị tham mưu, UBND Thành phố ban hành Chỉ thị chỉ đạo các đơn vị triển khai các biện pháp duy trì và nâng cao Chỉ số PCI, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh để ứng phó với dịch Covid-19.

**2-** Các đơn vị thuộc Thành phố cần tiếp tục công khai, minh bạch hóa thông tin, cập nhật và hướng dẫn rõ ràng: quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành, các quyết định, chính sách, thủ tục hành chính,... cho công dân, doanh nghiệp trên website/trang thông tin điện tử của các đơn vị. Tiến tới, doanh nghiệp chỉ phải thực hiện những nội dung mà các đơn vị đã công khai.

3- Yêu cầu các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài chính, Văn phòng UBND Thành phố và các đơn vị liên quan rà soát quy chế phối hợp, quy trình xử lý giải quyết công việc, chấn chỉnh đến từng chuyên viên nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xử lý hồ sơ công việc.

4- Các sở, ngành, đơn vị phải quán triệt nguyên tắc: đối với một hồ sơ xử lý công việc, một vụ việc chỉ cần có ý kiến thỏa thuận, hướng dẫn bằng một văn bản để hạn chế số lần đi lại và thời gian giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, cơ quan tiếp nhận thông báo 01 lần bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân về toàn bộ nội dung cần sửa đổi, bổ sung đối với mỗi một bộ hồ sơ. Thông báo phải nêu rõ căn cứ, nội dung và thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ

5- Tiếp tục tổ chức triển khai Nghị quyết của HĐND Thành phố về phát triển doanh nghiệp và khuyến khích chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp. Hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Tăng cường ứng dụng CNTT vào tất cả các khâu quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tới công dân, các tổ chức, cá nhân.

#### **V- Một số nhiệm vụ trọng tâm khác:**

- Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị: (1) Kiểm tra, xử lý dứt điểm vi phạm về trật tự xây dựng phức tạp, tồn đọng kéo dài. (2) Kiểm tra, rà soát các tòa nhà chung cư (đặc biệt là các nhà chung cư cũ), kịp thời phát hiện, xử lý khắc phục các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống cháy, nổ, gây mất an toàn trong vận hành; xử lý dứt điểm các trường hợp tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư. (3) Đảm bảo cấp nước đầy đủ, không gián đoạn nước sạch trong suốt mùa hè, có phương án đề phòng sự cố đường ống, bảo vệ an ninh, an toàn nguồn nước và mạng cấp nước. (4) Ứng trực, xử lý, khắc phục kịp thời tình trạng úng ngập cục bộ khi xảy ra mưa lớn. (5) Kiểm tra các cây cổ thụ, cây bị sâu, mục để có biện pháp tỉa cành, đánh, hạ, không để xảy ra tình trạng cây đổ, cành gãy trong mùa mưa bão gây nguy hiểm tài sản, tính mạng của nhân dân.

- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo: báo cáo, tham mưu UBND Thành phố về việc tiếp tục thực hiện Đề án thí điểm đào tạo chương trình song bằng THPT Việt Nam và chứng chỉ IGCSE Cambridge tại các trường THCS trên địa bàn Thành phố, báo cáo UBND Thành phố trước 15/5/2021. Chuẩn bị tốt kế hoạch thi tuyển vào lớp 10 THPT, thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tuyển sinh năm học 2021-2022.

- Giao Sở Du lịch: đôn đốc, hoàn thiện biển chỉ dẫn cho toàn bộ hệ thống du lịch trên địa bàn Thành phố; báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện.

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm tăng trưởng ngành nông nghiệp trong năm 2021. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy năm 2021. Kiểm tra, hướng dẫn các huyện, thị xã, các xã đẩy nhanh thực hiện xây dựng nông thôn mới,

nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng phương án về nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, hệ thống thông tin và các nguồn lực khác trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; triển khai ngay các phương án kịp thời ứng phó mọi diễn biến thiên tai phức tạp, khẩn cấp. Theo dõi sát diễn biến, xử lý các sự cố sạt lở, hư hỏng công trình đê, kè. Tăng cường kiểm tra, xử lý các vụ vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn Thành phố.

- Giao UBND các quận, huyện, thị xã:

+ Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các công trình xây dựng trên địa bàn quản lý theo Giấy phép xây dựng và thiết kế được duyệt. Quán triệt UBND cấp phường thường xuyên kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm về trật tự xây dựng ngay khi mới phát sinh, tuyệt đối không để tồn tại vi phạm kéo dài trên đất nông nghiệp, đất lấn chiếm; đổ đất san lấp mặt bằng, tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng vi phạm chỉ giới đê điều.

+ Rà soát, sắp xếp, xây dựng kế hoạch sửa chữa, cải tạo các chợ trên địa bàn. Rà soát, thống kê toàn bộ các chợ xanh, chợ cóc, chợ tạm; tổ chức tuyên truyền cho nhân dân biết ảnh hưởng của chợ tạm chợ cóc đến giao thông, mỹ quan đô thị, mất an toàn vệ sinh thực phẩm, phá vỡ chuỗi tiêu thụ sản phẩm... Chấm dứt việc hình thành chợ tạm, chợ cóc gây ảnh hưởng đến chợ truyền thống và hệ thống các siêu thị, hệ thống tiêu thụ thực phẩm an toàn.

+ Tập trung triển khai thu hoạch lúa vụ Xuân, chuẩn bị kế hoạch sản xuất vụ Mùa đảm bảo đúng khung thời vụ.

**Nơi nhận:**

- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Đ/c PCT UBND TP;
- Ủy ban MTTQVN TP;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương;
- Các cơ quan thông tấn báo chí Thành phố;
- Sở TT&TT;
- VPUB: C.PCVP; các phòng, ban, trung tâm;
- Lưu: TKBT.

27

